



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 26 เมษายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปลี่ยนวิถีเคมีสู่น้ำตาล...	มติชน (กรอบบ่าย)
2. เปิดแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” รุกช่วยผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร siamrath.co.th	
3. สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด’ ช่วย...	thailandplus.tv
4. ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงปลายนิ้ว ส่งทันที่ถึงบ้าน	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
5. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ไทยได้อีก 2 ด้านผลไม้เข้าจีน	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
6. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบหน้ากาก	มติชน (กรอบบ่าย)
7. ติดเชื้อตีกลับป่วยใหม่พุ่ง53 เป็นแรงงานต่างชาติถึง42ราย โพลชี้พอใจการทำงาน'บึก...	สยามกีฬา
8. "ซีพีเอฟ" เดินหน้าส่งอาหารจากใจ บรรเทาความเดือดร้อน-ลดภาระค่าครองชีพ	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
9. เยียวยาเกษตรกร-ลงทะเลเบียนเพิ่ม ครั้วละ1.5หมื่น	มติชน (กรอบบ่าย)
10. มั่นใจทะเลแซ่แข็งยังฮิต	ข่าวสด
11. คอลัมน์: Health News: จีนจะตรวจม้าตามพรมแดน	แนวหน้า
12. คอลัมน์: สังคมการเมือง: จับตาคลายล็อก? เยียวยาเกษตรกร	ข่าวสด (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : สศก. ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปลี่ยนวิถีเคมีสู่น้ำตาล...

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
ฉบับที่ : 15387 หน้า : 9(ล่างขวา)



สศก. ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปลี่ยนวิถีเคมีสู่น้ำตาลออร์แกนิก ลดต้นทุน รายได้เพิ่ม เป็นมิตรกับผู้บริโภค

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนการทำอ้อยโรงงานแบบใช้สารเคมี เป็นการทำให้แบบอินทรีย์จนประสบผลสำเร็จ และได้ร่วมกับโรงงานอ้อยและน้ำตาลกลุ่มวังขนายทำเกษตรพันธสัญญา (Contact Farming) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่ามีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวโน้มอัตราการเติบโตของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

**นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัด

ชัยนาท (สศท.7) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ้อยโรงงานอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พบว่า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีสมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน 30 ราย พื้นที่ทั้งหมด 1,770.08 ไร่ ผลผลิตรวมจำนวน 16,178.53 ตัน/ปี ปีเพาะปลูก 2562/63 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,385 บาท/ไร่ (เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 10 เดือน -1 ปี) ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 10 - 15 ตัน/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 1,115 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 751 บาท/ตัน ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ค่าความหวานอ้อย (CCS) การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น เป็นต้น โดยผลผลิตทั้งหมดจำหน่ายให้กับโรงงานกลุ่มวังขนาย จังหวัดลพบุรี นำไปแปรรูปเป็นน้ำตาลออร์แกนิกส่งจำหน่ายภายในประเทศร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25



ส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้
ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน โครเอเชีย
และนิวซีแลนด์

จากผลสำเร็จตลอดระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา แปลงใหญ่อ้อย
โรงงานอินทรีย์ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1. มาตรฐาน

ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC 483/2007) 2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) 3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Agriculture Standard :

JAS) 4. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศเกาหลี (Korean Organic) และ 5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศแคนาดา (Canada Organic Regime : COR) จึงเป็นเครื่องการันตีและสร้างความมั่นใจกับผู้ค้าและผู้บริโภคได้ว่าผลผลิตอ้อยโรงงานอินทรีย์ของเกษตรกรได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : สศก. ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปลี่ยนวิถีเคมีสู่น้ำตาล...

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
ฉบับที่ : 15387 หน้า : 9(ล่างขวา)

ด้านนายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าวเพิ่มเติมว่า อ้อยโรงงานอินทรีย์ นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตสดใส สามารถยกระดับรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร ซึ่งจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับ นายจรูญ ฉิมบันเท็ง ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์ ได้บอกเล่าถึงผลสำเร็จของการปลูกอ้อยโรงงานแบบอินทรีย์ว่า เดิมเกษตรกรปลูกอ้อยโรงงานแบบใช้สารเคมี แต่กลับพบปัญหาเรื่องพื้นที่ปลูก ดินเริ่มไม่มีคุณภาพ ดินเสีย และแข็ง ปัญหาขาดแคลนแรงงานรับจ้างตัดยา รวมถึงเกษตรกรเริ่มมีสุขภาพไม่ดีตรวจพบสารพิษตกค้างในร่างกายจึงปรับเปลี่ยนมาทำแปลงอ้อยเกษตรอินทรีย์ ถึงแม้ผลผลิตต่อไร่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี จะน้อยกว่าการปลูกอ้อยโรงงานทั่วไป แต่เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงกว่าถึงร้อยละ 37 เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี ส่งผลให้คุณภาพของดินดีขึ้น ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชลดลง ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มมีแผนขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอีกประมาณ 2,000 ไร่

ดังนั้น หากภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานแบบอินทรีย์ หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ ชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้นจะช่วยลดปัญหาการขาดทุนในปีที่ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำ อีกทั้ง ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น สำหรับเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.7 โทร. 05 640 5007-8 หรือ e-mail : zone7@oae.go.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายเพชรชัย เพชรล้ำ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาอ้อยโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.วังนาย จังหวัดลพบุรี โทร. 03 649 7078



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ siamrath.co.th
หัวข้อข่าว : เปิดแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” รุกช่วยผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -



เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการการกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG & CSR ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีต่อเนื่องมาหลายเดือน ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าแบบชีวิต เศรษฐกิจ รวมไปถึงธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรัฐบาล รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ธนาคารต่างๆ ได้ออกมาช่วยเหลือในมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

“ในฐานะประธานคณะกรรมการ CG & CSR ของ EXIM Bank เราได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจเกษตร โดยออกแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมากที่สุด สามารถกลับมาเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยกัน” เลขาธิการ สศก. กล่าว

สำหรับแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” มีมาตรการและให้การสนับสนุนธุรกิจเกษตรผ่านเครือข่ายพันธมิตร พึ่งมาตราการบริการทางการเงิน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตไม่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยการลดเขยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกผลไม้ในอัตราร้อยละ 3 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการรวม (ช่างเห็บ) โดยลดเขยอัตราดอกเบี้ยผู้ประกอบการรายในอัตราร้อยละ 3 รวมถึงออกสินเชื่อเอ็กซ์ิมเพื่อผู้ส่งออกทางอ้อม ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime Rate -1.25 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โครงการเชื่อมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้ซื้อในต่างประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางและเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น

“ขณะนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มมีทิศทางคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สศก. จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ อาทิ EXIM Bank สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมมาตรการต่างๆ ในการรองรับสถานการณ์ ตั้งแต่ช่วงการระบาด และหลังจากการแพร่ระบาดจนเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทุกภาคส่วนและคนไทยทุกคนจะต้องปรับตัวและออกหน้า และเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน” นายระพีภัทร์ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการคำปรึกษาจนถึงรับทราบรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือทางการเงินและโครงการต่างๆ ของ EXIM Bank สามารถสอบถามได้ที่ EXIM Bank โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thailandplus.tv

หัวข้อข่าว : สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ 'โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด' ช่วย...

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

เลขที่เผยแพร่ : 02-053-523-6736, 020-209-4442



วันอาทิตย์ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

Home News TV Online Magazine Online Lifestyle

สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ 'โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด' ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ดอนแดนขึ้นสู่สังคม



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการการกีดกันการค้าที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG & CSR ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อมาหลายเดือน ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าและชีวิต เศรษฐกิจ รวมไปถึงธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรัฐบาล รวมถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่นักการค้าต่างๆ ได้ออกมาช่วยเหลือในมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

ในฐานะประธานคณะกรรมการ CG & CSR ของ EXIM Bank เราได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งเน้นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจเกษตร โดยออกแคมเปญ "โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด" เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมากที่สุด สามารถกลับมาเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นคง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยกัน

สำหรับแคมเปญ "โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด" มีมาตรการและให้การสนับสนุนธุรกิจเกษตรผ่านเครือข่ายพันธมิตร ทั้งมาตรการบริการทางการเงิน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทผันผวนในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยการลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกผลไม้ในอัตราร้อยละ 3 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยผู้ประกอบการกิจการยางในอัตราร้อยละ 3 รวมถึงออกสินเชื่ออีกฉบับเพื่อผู้ส่งออกทวงอื้อบน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime Rate -1.25 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โครงการเชื่อมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออกและผู้ซื้อในต่างประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางและเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มมีทิศทางคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สศก. จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ อาทิ EXIM Bank สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมมาตรการต่างๆ ในการรองรับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ช่วงการระบาด และหลังจากการแพร่ระบาดจนเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทุกภาคส่วนและคนไทยทุกคนจะต้องปรับตัวและอดทน และเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการคำปรึกษาหรือตั้งรับทราบรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือทางการเงินและโครงการต่างๆ ของ EXIM Bank สามารถสอบถามได้ที่ EXIM Bank โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2



ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงปลายนิ้ว ส่งทันทีถึงบ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีเกรดพรีเมียม ฝีมือเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อถึงแหล่งผลิต

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ



สหกรณ์ ห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามภารกิจอย่างเต็มที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์

ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบของเว็บไซต์ ชื่อ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอื่น ๆ

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ความพิเศษของเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ คือ ได้รวบรวมช่องทาง



ภายใต้สโลแกน **เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง** โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และช่องทางติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป

ออนไลน์ทุกช่องทางในการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสินค้า มาตราฐานที่ได้รับ การรับรอง ช่วงเวลาที่สินค้ามีจำหน่าย กำลังการผลิต และวิธีการขนส่งที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี



นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่
รัฐบาลมีคำแนะนำให้
รักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)
และให้ทำงานจากบ้าน
(Work From Home)
กรมส่งเสริมการเกษตรจึง



ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเยี่ยมชมและ
เลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ เพียงค้นหาด้วยการพิมพ์ คำว่า
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ท่านก็
สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดี
ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้าน
ได้แล้ว.



ไทยได้อีก 2 ด้านผลไม้เข้าจีน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน... ที่อนุญาตให้รถสินค้าผลไม้ของเวียดนามเข้าจีนต้องผ่านด่านโฮจ๋ออีกวน จุดเดียวกับรถสินค้าผลไม้ของไทย

ทำให้รถติดหน้าด่านสะสมเป็นระยะทางยาว 15 กม. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนที่สุกคลารดก่อนถึงมือผู้บริโภค



ล่าสุดผลการเจรจาระหว่าง กรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กับ กระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวประสบผลสำเร็จ...จีนยินยอมให้ไทยสามารถนำเข้าผลไม้เข้าจีนเพิ่มเติมได้อีก 2 ด้าน คือ ด้านตงชิ่ง และด่านรถไฟผิงเสียง

นับเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ส่งออกของไทย ที่ขึ้นเห็นชอบให้ผลไม้ไทยสามารถนำเข้าได้เพิ่มเติม รวมทั้งให้นำผลเจรจา

บรรจุดลงในร่างพิธีสารฉบับใหม่ นับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญต่อการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

เนื่องจากการเปิดให้รถผลไม้จากไทยสามารถเลือกใช้เส้นทางรถขนส่งได้มากขึ้น

โดยด่านฝ่ายไทยสามารถเลือกใช้เส้นทางด่านตรวจพืชเชิงของด่านตรวจพืชบึงกาฬด่านตรวจพืชนครพนม ด่านตรวจพืชมุกดาหารและจุดผ่อนปรนบ้านผักกาดของจังหวัดจันทบุรี

ส่วนด่านฝ่ายจีนสามารถเลือกผ่านด่านโม่หั้น ด่านโฮจ๋ออีกวน ด่านตงชิ่ง และด่านรถไฟผิงเสียง ถือเป็นการปลดล็อกเรื่องเส้นทางและด่านนำเข้าที่เคยเป็นข้อจำกัดในการขนส่งของทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอด

เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนทางบกผ่านลาวและเวียดนามเข้าสู่จีนที่ด่านโฮจ๋ออีกวนมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง...แต่ก็มีปัญหารถติดสะสมหน้าด่านเป็นประจำ เนื่องจากฤดูกาลส่งออกผลไม้ไทยและเวียดนามอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า การนำเข้าผ่านด่านโฮจ๋ออีกวนเพียงแห่งเดียวอาจไม่เพียงพอจึงได้เร่งเจรจา "ร่างพิธีสารการขนส่งผลไม้ไปจีนทางบก" ฉบับใหม่ร่วมกับฝ่ายจีนมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ.

ส-เล-เต

มติชน
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 27 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15387

Col.Inch: 17.43 Ad Value: 27,016.50

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบหน้ากาก

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 81,049.50

คลิป: สีสี่

เรียงคน มาเป็นข่าว



มอบหน้ากาก - อลงกรณ์ พงษ์บุตร ในนามที่ปรึกษาและเป็นตัวแทน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มอบหน้ากากอนามัยให้กับทีมงานในเครือมติชน โดยมีปานบัว ปูนปาน กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.มติชน เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารมติชน เมื่อเร็วๆ นี้

ติดเชื้อมีติ๊กกลับป่วยใหม่พุ่ง53 เป็นแรงงานต่างชาติถึง42ราย โพลชี้พอใจการทำงาน'บักกู่' พาณิชย์ลดราคาสินค้าล่อค2.9

ติดเชื้อ

(ต่อจากหน้า 1)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศไทย เมื่อ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา ตามการรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในรอบ 24 ชม. ติดเพิ่มขึ้นนับ 3 เท่าตัวจากเมื่อวานก่อน และนับเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ติดโควิดใหม่พุ่ง 53 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่เพิ่ม 53 ราย รวมยอดสะสม 2,907 ราย พบเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 51 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,547 ราย (87.62 เปอร์เซ็นต์)

สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ มีจำนวน 53 ราย ใน 4 จังหวัด เข้ารับการรักษาในยะลา (7), กรุงเทพมหานคร (2), ชลบุรี (1) และภูเก็ต (1) รวมทั้งจากศูนย์กักกันคนเข้าเมืองอำเภอสะเตาะ จ.สงขลา จำนวน 42 ราย

กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,478 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (201), นนทบุรี (152), สมุทรปราการ (111), ยะลา (106), ชลบุรี (87), บิดตานิ (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) และปทุมธานี (37) โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 40 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ 71 ราย

โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนองคาย สิงห์บุรี อ่างทอง (และสตูล ซึ่งรับผู้ติดเชื้อใน State quarantine) และมีอีก 47 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

พบแรงงานต่างด้าวต้นเหตุ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในจำนวนผู้ป่วยใหม่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ผู้ป่วยที่มีการรายงานทั่วประเทศจำนวน 11 ราย และ 2. การค้นหาเชิงรุก ซึ่งพบผู้ป่วยในศูนย์กักกันของแรงงานต่างด้าว จ.สงขลา จำนวน 42 ราย แยกเป็นเมียนมา 34 คน เวียดนาม 3 คน มาเลเซีย 2 คน เยอรมัน 1 คน กัมพูชา 1 คน อินเดีย 1 คน รวมกันเป็น 53 คน

"มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเกิดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งที่อยู่ในตัวเลขหลักสิบ แต่หากในวันนี้แยกเป็น 11+42 ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าสามารถตีใจได้ว่า มีการพบผู้ป่วยในการค้นหา 11 ราย แต่ในจำนวน 42 รายนั้นเกิดจากการค้นหาเชิงรุก"

นายกฯ อาลัย "ลุงบุญส่ง"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha" ว่า "ผมขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณบุญส่ง มะนาวหวาน อสม.วัย 72 ปี ของ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ขับจักรยานยนต์ นำหน้ากานอานามัยและเจลล้างมือไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63"

"ผมได้ทราบว่า คุณตาบุญส่งได้สมัครเข้ามาเป็น อสม.ของชุมชน มาตั้งแต่ปี 2529 รวม 34 ปีแล้ว ที่คุณตาบุญส่งได้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครของชุมชน ทุ่มเทช่วยงานราชการอย่างแข็งขัน ทำหน้าที่ด้วยความรัก และเสียสละ เป็นคนดีของชุมชน และประเทศชาติที่ควรยกย่อง การเสียชีวิตในครั้งนี้ของคุณตาบุญส่ง ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในหน้าที่ ในขณะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติทางภาครัฐ จะมีการดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุด"

"คุณตาบุญส่ง เป็นหนึ่งใน อสม.นับล้านคนในประเทศของเรา ที่อาสาเสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อช่วยประเทศชาติ และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของเรานั้น เป็นไปในแนวโน้มที่ดี ผมขอแสดงความ

อาลัยต่อคุณตาบุญส่ง อีกครั้ง และขอขอบคุณ อสม.ทุกท่านที่มีส่วนช่วยประเทศชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ครับ"

ทั่วโลกป่วยทะลุ 2.8 ล้านคน

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ตามการรายงานของ Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก ระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ณ เวลา 17.45 น. ของวันที่ 25 เม.ย. 63 อยู่ที่ 2,845,859 ราย โดยมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 197,846 คน และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 811,686 คน

ขณะนี้มีการจับตาดูว่า ยอดผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกจะทะลุ 3,000,000 ราย เมื่อใด หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 1,000,000 ราย สู่ 2,000,000 รายภายในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ จากวันที่ 2 เม.ย. - 15 เม.ย.

ด้านสหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลก 903,775 ราย รองลงมาคือสเปน 219,764 คน, อิตาลี 192,994 คน, ฝรั่งเศส 159,828 คน, เยอรมนี 154,159 คน, สหราชอาณาจักร 143,464 คน และตุรกี 104,912 คน

รัสเซียวันเดียวเกิน 5 พัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ศูนย์รับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของรัสเซีย เผยพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 5,849 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 68,622 ราย เมื่อนับถึงวันศุกร์ (24 เม.ย.)

แถลงการณ์จากศูนย์ฯ ระบุว่า อัตราการเพิ่มขึ้นรายวันของผู้ป่วยรายใหม่พุ่งแตะระดับสูงสุดอันดับ 2 หลังจากชะลอตัวติดต่อกัน 3 วัน ส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นรายวันสูงสุดอันดับ 1 อยู่ที่ 6,060 ราย เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา

รัสเซียมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 60 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมแตะ 615 ราย ส่วนจำนวนผู้ป่วยที่หายดีเพิ่มขึ้น 677 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ป่วยหายดีรวม 5,568 ราย

กรุงมอสโก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดรุนแรงที่สุดของรัสเซีย ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ 2,957 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 36,897 ราย

จีนรุกทดลองวัคซีนโควิด

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สถาบันยาชีววัตถุอยู่ยั้ง สังกัดบริษัทไฮนา เนชั่นแนล ฟาร์มาซู

ติคอล กรู๊ป (ซิโนฟาร์ม) และสถาบันไวรัสวิทยา อุ๋ฮัน สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เปิดเผยว่า วัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) ได้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกในระยะที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย.) หลังสถาบันทั้งสองได้จับมือกันเริ่มต้นการทดลองทางคลินิกของวัคซีนชนิดนี้เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา

ซิโนฟาร์มระบุในแถลงการณ์ว่า นับถึงวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา มีอาสาสมัครจำนวน 96 คนในกลุ่มตัวอย่าง 3 ช่วงอายุ ได้รับความคุ้มครองและจนถึงปัจจุบันวัคซีนแสดงผลปลอดภัย ขณะที่อาสาสมัครอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

ซิโนฟาร์มเปิดเผยว่า การทดลองวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งจะดำเนินการในเมืองเจียวจิว มณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน จะใช้วิธีวิจัยทั้งแบบสุ่ม การทดลองแบบอำพรางสองฝ่าย (double-blind) และการควบคุมด้วยยาหลอก (placebo-controlled) โดยการทดลองทางคลินิกระยะที่สองนั้นจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการให้วัคซีน

ทั้งนี้การทดลองทางคลินิกของวัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตายระยะแรกและระยะที่ 2 ได้รับความอนุเมตจากสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติ ผ่านช่องทางพิเศษ โดยซิโนฟาร์มเปิดเผยว่า วัคซีนจะเข้าสู่การทดลองทางคลินิกในระยะที่สามด้วย

อย่างไรก็ดี กระบวนการทดลองทางคลินิกทั้งหมดอาจใช้เวลาประมาณ 1 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ และได้ข้อสรุปถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน โดยก่อนหน้านี้ จีนได้อนุมัติวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 3 รายการ สำหรับการทดลองทางคลินิก โดยวัคซีนชนิดใช้เชื้อดีโนไวรัสเป็นต้นนำพา (adenovirus vector vaccine) จัดเป็นวัคซีนโควิด-19 ชนิดแรกที่เข้าสู่การทดลองทางคลินิกในระยะที่ 2

พม.เยียวยาคนพิการ 2 พัน

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกพม. กล่าวถึงกรณีการขอรับเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท จากพม. หลังมีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่า

สำหรับการแจกเงินดังกล่าว กระทรวงมีระเบียบหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดของประเทศ อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

นางพัชรีกล่าวว่า สำหรับการแจกเงิน ต้องมีการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่าเดือดร้อนอย่างไร และต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องวิเคราะห์เป็น

รายการผิดตามขั้นตอน โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชนชนกลุ่มเปราะบางตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน หากผ่านการพิจารณาจาก

นักสังคมสงเคราะห์แล้ว เห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท

“กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ พม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเปราะบางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง”

ทวนสิทธิ์ 5 พันเสร็จต้นพ.ค.

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้ส่งผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่ยื่นขอทวนสิทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงานว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบการทวนทวนสิทธิ์แต่ละจังหวัดเรียบร้อยดี และล่าสุดมีประชาชนยื่นขอทวนสิทธิ์มาแล้วจำนวนเกือบ 3 ล้านคน จากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจำนวน 10.6 ล้านคน

นายธนกร กล่าวว่า ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจากรายงาน เจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์กับผู้อยู่ขอทวนสิทธิ์ต่างปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ นายอุตตมยังสั่งการให้ผู้บริหารธนาคารของรัฐลงพื้นที่ติดตามการทวนทวนสิทธิ์อีกด้วย

“พาณิชย์” ลดราคาสินค้าลด 2

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จัดเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ลด 2 สร้างประวัติศาสตร์การลดราคากว่า 3,025 รายการ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนติดตามจำนวนมาก

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนช่วยกันลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศภายใต้ภารกิจร่วมกันที่ต้องการ

ลดราคาสินค้าให้กับผู้บริโภคชาวไทยโดยได้ดำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ลด 1

ครั้งนั้นมีสินค้าเข้าร่วมลดราคาจำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง กลุ่มซอสปรุงรส กลุ่มของใช้ประจำวัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง รวม 72 รายการ ลดสูงสุดถึงร้อยละ 58

ส่วนครั้งนี้คือโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด 2 ซึ่งยังคงสินค้า 6 กลุ่มเช่นเดิม ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน แต่ลดที่ 2 วันนี้มีมากถึง 3,025 รายการ โดยลดสูงสุดถึงร้อยละ 68 มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเข้าร่วม 51 องค์กร เป็นข่าวสาร 18 บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค 20 บริษัทและห้างสรรพสินค้าต่างๆ 13 แห่งทั่วประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 30 มิ.ย. เป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้จะลดราคาในห้างค้าปลีกค้าปลีก 13 ห้าง และสาขาทั่วประเทศของห้างที่เข้าร่วมประกอบด้วย 1. ห้างบิ๊กซี, 2. ห้างเอก-ชัย, 3. สยามแม็คโคร, 4. ห้างฟู๊ดแลนด์, 5. ซี เจ เอ็กซ์เพรส, 6. สหกรณ์, 7. ซีพี ออลล์, 8. เดอะมอลล์, 9. Maxvalue, 10. Tops, 11. Gourmet Market, 12. Home Fresh Mart และ 13. Family Mart

สำหรับผู้ประกอบการ หรือแบรนด์ยี่ห้อสินค้าที่เข้าร่วมทั้งหมดประกอบด้วยตราสินค้าสำหรับข้าวมี 18 ยี่ห้อคือ ข้าวตราฉัตร, ข้าวตรามาบุญครอง, ข้าวตราแสนดี, ข้าวตราพมรุ่ง, ข้าวตราปิ่นเงิน, ข้าวตราหงษ์ทอง, ข้าวตราบุญรงค์, ข้าวตราบัวชมพู, ข้าวตราพันธุ์ดี, ข้าวตราดอกบัวแดง, ข้าวตราชนลี, ข้าวตราธรรม, ข้าวตราไก่แจ้, ข้าวตราเอไร, ข้าวตรา Tesco, ข้าวตรา Big C, ข้าวตราท็อปส์/มาชช้อยส์ และ ข้าวตรา Home Fresh Mart

ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นประกอบด้วยตราบริส คอมพิวเตอร์, ซันไลต์, เซลล์เอกซ์, นกแก้ว, เบบี่มายด์, คอลเกต, ไพรเทค, แคร้, ซีโอส์ดี, โคโดโมะ, เปา, เด็กสมบูรณ์, ซีเล็คซูเปอร์ ซีเซฟ, มาม่า, ซีพี, โพรโมสต์, ดัชมิลล์, ไวต้ามิลล์, เมจิ, เนสท์เล่, คาร์เนชั่น, บีโอเอ, แอทแทค, แฟซ่า, ไฟน์ไลน์, สมาร์ท, ดีนี่, โกลด์ และ อิมพีเรียล ซึ่งสินค้ารายยี่ห้อทั้งหมดในหมวดข้าวถุงและในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีจำหน่ายใน 13 ห้าง

นวดสปาเตรียมแผนเปิด

นายแพทย์ ธีระศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า

ที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การผ่อนปรน มาตรการร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวด สปา และนวดเพื่อเสริมสวย โดยหากมีการคลาย มาตรการ หรือมีเงื่อนไขให้สามารถประกอบกิจการ ได้ สิ่งที่สำคัญและรับผิดชอบอยู่คือ พ.ร.บ. สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ

น.พ.เรศ เภยว่า ตาม พ.ร.บ.นั้น ระบุ กิจการที่ สบส.รับผิดชอบอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ, นวดสปา และนวดเพื่อเสริมสวย รวมทั้งยังรับผิดชอบเรื่อง พ.ร.บ.สถาน โดยใน ส่วนของร้านนวด ได้มีการขึ้นทะเบียนกับ สบส.อยู่ นับ 1,000 แห่ง ร้านสปาอีก 100 แห่ง มีพนักงานผู้ ให้บริการนวดอีก 150,000 คน ดังนั้นการเตรียม การดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สะอาด ถูกสุขอนามัย ทั้งผู้ให้บริการ และรับบริการ เป็น สิ่งจำเป็น

“กิจกรรมนวดเป็นลักษณะที่ให้บริการ อย่างใกล้ชิด จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้น โดยจะ ต้องสถานการณ์และให้รัฐบาลประกาศผ่อนปรนใน แต่ละประเภท ขออย่าว่าเป็นเพียงการเตรียมการ ของร้านนวดสปา แต่คลินิกเสริมความงามไม่ได้ อยู่ ในกลุ่มที่ได้รับอนุญาต”

เกษตรกรรับ 1.5 หมื่นลดเดี่ยวย

มีรายงานข่าวว่า กระทรวงการคลังได้ อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤติ โควิด-19 และภัยแล้ง ทยอยละ 15,000 บาท (แบบจ่ายครั้งเดียว) จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดย จะยึดโยงข้อมูลเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิขา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้า และ ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้น ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับ เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรราย เดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรอง ก็ได้ 1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมี ตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการ พิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กำหนด และ 1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

2. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร โดย 2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ทั้งนี้สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงาน เกษตรอำเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่ เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่, อาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน (อกม.) หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน เกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้ด้วยตนเอง ดังวิธีต่อไปนี

เสนอระดับต่างชาติเข้าไทย

จากกรณีที่ตรวจพบชาวต่างชาติ 42 คน ที่ศูนย์กักกันคนเข้าเมือง อำเภอสะเดา จ.สงขลา ติดเชื้อโควิด-19 นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ได้ออกมากล่าวว่า ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ โควิดระบาดในหลายประเทศ รวมไปถึงประเทศ เพื่อนบ้าน ก็มีการระบาดของโรคนี้

ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสีย และลด ปัญหาในการควบคุมโรค ทางกระทรวงสาธารณสุข จะเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน คสช. ให้มีคำสั่ง ระบุการ เดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ สำหรับในประเทศ เราสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่หากมีเคสที่หลุดเข้ามาจากต่างชาติ การควบคุม โรคจะประสบปัญหาแน่นอน เราเดินทางได้ไกล ไม่ ต้องการเห็นความผิดพลาดเกิดขึ้น

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นชาว ต่างชาติจำนวน 42 คน มาจากกลุ่มผู้ลักลอบ เข้าเมืองด้วย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมือง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่าน ที่ จัดการเรื่องนี้ได้ดี พบเร็ว ตรวจเร็ว คุมโรคเร็ว ทั้งนี้ จะให้กลุ่มนี้ ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามใน พื้นที่ และดูแลในพื้นที่ State Quarantine จะไม่ ปลดปล่อยให้มีการแพร่กระจายของเชื้อเด็ดขาด

ยันแรงไม่ดัดงบบัตรทอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรณีกรม.มมติดัดงบบัตร สบสช.ไปช่วย สถานการณ์โควิด-19 จำนวนกว่า 2,400 ล้านบาท ตนขออย่าในฐานะรมว.สาธารณสุข และประธาน สบสช. ว่าไม่มีใครกล้าตัดสิทธิประโยชน์ของ ประชาชนที่พึงได้รับในด้านการรักษาพยาบาลออกไปแน่นอน และการให้บริการจะต้องดีขึ้นด้วย

ส่วนเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องของการ บริหารจัดการได้มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปหารือกับสำนักงบประมาณแล้ว ว่าถ้าจะดัดงบบ จะตัดอย่างไรบนพื้นฐานที่ว่าประชาชนต้องได้รับการ บริการอย่างดีที่สุด ไม่ขาดตกบกพร่องไปจากเดิม ทั้งนี้ในส่วนของการตรวจฯ ก็มีการดัดงบบไปแต่เป็น งบของการจัดซื้อครุภัณฑ์ และงบบ่อสร้างที่ยังไม่

เซ็นสัญญา

“การบรรจุข้าราชการใหม่ เพื่อสร้าง ขวัญและกำลังใจแก่คนทำงาน เป็นเรื่องที่ต้องทำ และเราก็มีงบตรงส่วนนี้อยู่แล้ว จะไม่ตัด เองด้านการดูแลรักษาประชาชนไปให้เป็นเงิน เดือนแน่นอน สิ่งที่จะเน้นย้ำคือ ไม่ว่าจะอะไรจะ เกิด ขึ้นประชาชนต้องได้รับสิทธิบัตรทองเพื่อดูแลรักษา พยาบาล เหมือนเดิม และดีขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต จะไม่มีใครมาตัดสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ” นาย อนุทิน กล่าว

ยึดคืนพนง.รัฐมั่วรับเงิน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงกรณี มีพนักงานรัฐวิสาหกิจบางราย ลงทะเบียนและรับ เงินเยียวยา 5,000 บาทว่า ขณะนี้กระทรวงการ คลังกำลังเร่งตรวจสอบ และจะตามเงินคืนได้ ทั้งหมดแน่นอน โดยนำข้อมูลจากทุกรัฐวิสาหกิจมา ไล่ตรวจเช็คแล้ว ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีเยอะ บางคน ทำงานรัฐวิสาหกิจ และมีอาชีพเสริมค้าขายไปด้วย พอธุรกิจถูกระงับก็เข้ามาลงทะเบียนด้วย โดยแจ้ง อาชีพเป็นผู้ค้าขาย ไม่ได้แจ้งว่าเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ

“ยืนยันระบบตรวจสอบการลงทะเบียน ไม่ได้ทะเลาะวาม แต่สาเหตุที่ไม่ได้นำข้อมูลรัฐวิสา หกิจมาตรวจก่อนโอนเงิน เพราะรัฐวิสาหกิจมีถึง 56 แห่ง และแต่ละแห่งก็มีข้อมูลแยกเป็นของตัวเอง ไม่ได้รวมกันทั้งหมด ดังนั้นหากจะนำข้อมูลทุก แห่งมาตรวจก่อนโอนเงินจะใช้เวลานาน ผู้เดือด ร้อนอาจได้เงินไม่ทันการ คลังจึงวางแผนไว้แล้วว่า จะใช้ระบบตรวจสอบย้อนหลัง หากใครผิดพลาด ได้รับเงินไป มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็สามารถเรียก เงินคืนได้”

ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่ม คือ “ขอสละสิทธิ มาตรการเยียวยา” ซึ่งจะเพิ่มแถบสีชมพู เพื่อให้ผู้ที่ ลงทะเบียนพบทวนสิทธิ์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสขอสละ สิทธิจากมาตรการเยียวยาดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึง กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถแจ้งขอยกเลิก สิทธิได้

สปส.ทยอยคืนเงินผู้ประกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ ไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วย เหลือผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ปลดปล่อยดอกเบี้ยต่ำ ด้านสำนักงานประกัน สังคม (สปส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ด้วยการ ลดการส่งอัตราเงินสมทบสำหรับลูกจ้าง เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 150 บาทเท่านั้น จากเดิมใน อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 750 บาท ส่วนนายจ้าง เหลืออัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เดือน มี.ค. -

พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลายบริษัทได้เริ่มลด การส่งอัตราเงินสมทบสำหรับลูกจ้างเหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 150 บาท จากเดิม 5 เปอร์เซ็นต์ 750 บาทแล้ว ตั้งแต่เดือนมี.ค. ที่ผ่านมา

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินประกัน สังคมเกินไปแล้วในอัตราเดิม 750 บาท ทาง ประกันสังคมจะโอนเงินคืนให้ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 เดือนละ 600 บาท เข้าบัญชีเงินเดือน ให้ ซึ่งตอนนี้หลายคนได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

โพลชี้ไทยดูแลคนป่วยเยี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19 กรณี ศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย ดำเนินเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลใน โลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ) และการวิจัยเชิง คุณภาพ จำนวน 1,358 ตัวอย่าง ดำเนิน โครงการระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ เมื่อถามถึง การทุ่มเททำงานของ รัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 รัฐบาล ทุ่มเททำงานค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่ร้อย ละ 32.7 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ทุ่มเทเลย

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการ ทำงาน ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับ ผู้นำประเทศอื่นๆ ในการรับรู้ของ ประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทย ทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ในขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยดี ต่ำน้อย ไม่ดี เลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง อะไรโดนใจ ประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤติโควิด-19 พบ

ว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.8 ระบุ การดูแล รักษา พื้นฟู ผู้ติดเชื้อของ แพทย์ พยาบาล และ อสม. ในขณะที่ ร้อยละ 48.7 ระบุ การสนับสนุน การแพทย์ ของ กระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุ การทำงานช่วยเหลือประชาชนของ หน่วย กู้ภัย

เกินครึ่งพอใจรัฐช่วยค่าไฟ

ที่น่าพิจารณาคือ อะไรโดนใจ ประชาชน ช่วงวิกฤติโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลด ภาระค่าใช้จ่าย หลังมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน ของกระทรวง พลังงาน ในขณะที่ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงิน ของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 ระบุ การ ลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาตินั้น ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้การ ทำงานของรัฐบาล นำโดย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนระบุว่า ทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม กระจายกันไปเมื่อ เปรียบเทียบกับบรรดาผู้นำประเทศอื่นๆ ในการรับรู้ ของประชาชน และมาตรการช่วยเหลือประชาชน ของกระทรวงต่างๆ ทั้งใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ที่เห็นได้ชัดเงิน จับต้องได้เข้าถึง ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ การลดค่าไฟฟ้า ราคาลดต่ำสุด ที่ครอบคลุมและทั่วถึงโดนใจ ประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้านครัวเรือน ของประเทศ และมาตรการแจกเงินของกระทรวง การคลัง ที่อาจจะมีการแสวงหากิจการ แต่ผล สำรองพบว่า จำนวนมากได้รับประโยชน์ ช่วยลด ภาระค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการสื่อสารและการบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูล หรือ "Big Data" ของรัฐบาล

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 2,845,859 คน

เสียชีวิต : 197,846 คน/รักษาหาย 81,687 คน

ติดเชื้อในไทย : 2,907 คน/เสียชีวิต : 51 คน

วันที่ 25 เม.ย. 63 ติดเพิ่ม : 53 คน

“ซีพีเอฟ” เดินหน้าส่งอาหารจากใจ บรรเทาความเดือดร้อน-ลดภาระค่าครองชีพประชาชน

ทุกครั้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤต ทั้งในระดับโลกและประเทศ สิ่งที่จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้ทุกครั้ง ก็เพราะความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งของคนไทยทุกคน วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ก็เช่นกัน น้ำใจของคนไทยไม่เคยเหือดแห้ง ความห่วงใยและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนตามกำลังความสามารถ หลังโหลสู่สังคมไทยไม่ขาดสาย เพื่อให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็ว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภาคเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่นำร่องส่งความช่วยเหลือเพื่อร่วมดูแลสังคม ด้วยการใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก มอบอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่กลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้เฝ้าระวังที่ต้องกักตน และส่งอาหารให้แก่ครอบครัวของแพทย์พยาบาล ช่วยบรรเทาความห่วงใยที่แพทย์และพยาบาลในฐานะผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิดต้องดูแลครอบครัวอีกทางหนึ่ง

รวมไปถึงล่าสุด ซีพีเอฟร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตคลองเตย ร่วมกันดำเนินโครงการ “กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ CPF ส่งอาหารคุณภาพจากใจ...สู่ชุมชน” นำข้าวแกงถุงจำนวน 25,000 ถุง น้ำดื่ม CP 17,000 ขวดใหญ่ ช่วยเหลือ 8,499 ครอบครัว หรือประชาชน 41,280 คน ที่อาศัยอยู่ใน 22 ชุมชนของคลองเตย นอกจากนี้ พลโท ธรรมบุญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมกันมอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ชาวชุมชนพัฒนาใหม่ด้วย ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท วันนี้ ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต



ซีพีเอฟขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลสังคม เพื่อเสริมพลังให้ประเทศแข็งแกร่ง พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ในช่วงที่คนไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซีพีเอฟยังได้ขยายความช่วยเหลือและดูแลสังคมไปยังกลุ่มต่างๆ เพิ่มเติม โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในกิจกรรมลดราคาสินค้าในราคาพิเศษ โดยได้เปิดตัวแคมเปญ “ลดจริง ไม่ทิ้งกัน ช่วยค่าครองชีพ” จำหน่ายข้าวกล้อง ชาติ ข้าวอกไก่ ซอสจิ้มแจ่ว ข้าวผัดไก่ย่างซอสเกาหลี ข้าวอกไก่ย่างซอสเกาหลี ข้าวโกลสไปซี่ ข้าวต้นกระเทียม ข้าวไข่เจียว ในราคาลดลงละ 20 บาท จำนวน 1 ล้านกล่อง จำหน่ายในร้านซีพี เฟรชมาร์ท 147 สาขา ใน กทม.และภาคกลาง รวมทั้งจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษมากกว่า 160 รายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะ อสม. ถือเป็นด่านหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้าสู่การรักษาอย่างรวดเร็ว ทำให้งานควบคุมและป้องกันโรคในระดับชุมชนมีประสิทธิภาพ โดยจะมอบ “คู่มือจากใจ...ให้อสม.” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 ล้านใบ ใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารในราคาลดพิเศษที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท โดยจะเริ่มมอบคู่มือตั้งแต่



วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง อสม. สามารถนำคู่มือที่ได้รับพร้อมบัตรประชาชนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนแออัด เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนแออัดในภาคเหนือและภาคใต้

ถึงแม้ยังไม่มีการคาดการณ์ได้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะยุติเมื่อไร แต่คนไทยจะจับมือสู้ไปด้วยกัน ภาคเอกชนอย่างซีพีเอฟ ไม่เพียงทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังร่วมรับผิดชอบและดูแลคนในสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศและเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์

เยียวยาเกษตรกร-ลงทะเบียนเพิ่ม ครัวละ 1.5หมื่น

รัฐทุ่ม 1.3 แสนล. รอครม.เคาะ 'โตโยต้า-อีซูซุ'ริสตาร์ทพ.ค.นี้ ขอรัฐหนุนโปรคั้นเก่าแลกใหม่

'จรินทร์'จับมือ 51 บริษัท จำหน่าย
สินค้าราคาถูก กว่า 3 พันรายการ
ลดสูงสุด 68% ชีดเส้นเกษตรกร
รายใหม่ลงทะเบียนใน 15 พ.ค.
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เยียวยา

พณ.เปิดตัวสินค้าลดราคาดีสุด 2

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ดีสุด 2 ว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า รวมถึงค้าปลีก จัดสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญ 6 หมวด รวม 3,025 รายการ ลดสูงสุดถึง 68% จาก 51 บริษัท ได้แก่ ข้าวสาร 18 บริษัท สินค้าอุปโภคบริโภค 20 บริษัท และ 13 ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน-30 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท นายจรินทร์กล่าวว่า 13 คำสั่งค้าปลีกที่ร่วมโครงการด้วย ประกอบด้วย บิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส, แม็คโคร, ฟู้ดแลนด์, ซีเจอีช็อปเพรส, สหกรณ์วิเศษ

ซีพี ออลล์, เดอะมอลล์, แม็กซ์แวลู, ทีเอส, ทรูเมค มาร์เก็ต, โฮมเฟรชมาร์ท, แฟมิลีมาร์ท ส่วนข้าวถุง อาทิ ยี่ห้อตราฉัตร ยี่ห้อมาบุญครอง ยี่ห้อแสนดี ยี่ห้อพนมรุ้ง ยี่ห้อปิ่นเงิน ยี่ห้อหงส์ทอง ยี่ห้อเบญจรงค์ ยี่ห้อบัวชมพู ยี่ห้อพันธุ์ดี ยี่ห้อดอกบัว ยี่ห้อตงฮั่ว ยี่ห้ออาซันดี ยี่ห้อธรรมตราไก่แจ้ ยี่ห้อเอโร ยี่ห้อ Tesco ยี่ห้อ Big C ยี่ห้อท็อปส์/มาย ซ้อยส์ ยี่ห้อ Home Fresh Mart ส่วนสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ ตราบริส คอมฟอร์ท ชันโลด เชล ลีอ็กซ์ นกแก้ว เบบี๋มายด์ คอลเกต โพรเทค แครี ซือส์ดี โคโคโมะ เปา เด็กสมบูรณ์ ซีเล็ค ซูเปอร์ ซีเซฟ มามา ซีพี โพรโมสต์ ดัชมิลล์ ไวตามิลล์ เมจิ เนสท์เล่ คาร์เนชั่น บีโอเร แอทแทค แพซ่า โฟนไลน์ สมาร์ท ดีโน่ โกโก้ และอิมพีเรียล

เดอะมอลล์จัดโปรโมชันพิเศษ

น.ส.ณัฐชนน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมโครงการ "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน" ของกระทรวงพาณิชย์ โดยลดราคาสินค้าสูงสุด 50% ไปแล้ว ครั้งนี้ยังให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ ประกาศปรับลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในหลายหมวดหมู่ สูงสุดถึง 50% เช่นกัน นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ค้าทุกรายจัดเตรียมสินค้าในทุกหมวดสินค้าให้เพียงพอและสอดคล้องความต้องการแน่นอน รวมถึงได้จัดทำโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ช้อ 1 แคม 1, ช้อ 2 แคม 1, ช้อ 2 ชั้น

ประหยัดกว่า, สินค้าราคาพิเศษสุดช็อก เป็นต้น

ซีพีเอฟขายข้าวกล่อง 20 บาท

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมลดราคาพิเศษครั้งนี้เช่นกัน ด้วยการลดราคาพิเศษอาหารข้าวกล่อง ราคา 20 บาท ในหลากหลายเมนู เช่น ข้าวอกไก่ซอสจิ้มแจ่ว ข้าวผัดไก่ย่างซอสเกาหลี ข้าวอกไก่ย่างซอสเกาหลี ข้าวไก่สับซี ข้าวต้มกระเทียม และข้าวไข่เจียว เป็นอาหารคุณภาพมาตรฐานส่งออกที่บริษัทผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับคนไทยให้ได้ อาหารคุณภาพดี อร่อย และปลอดภัยในราคาพิเศษ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในช่วงโควิด-19 จำหน่ายในร้านซีพี เฟรชมาร์ท 147 สาขาทั่วกรุงเทพมหานครและภาคกลาง

"เราคัดเลือกสินค้าเป็นพิเศษ และข้าวกล่องหลายเมนูสามารถอุ่นร้อนและทานได้ทันที จำนวน 1 ล้านกล่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพคนไทย นอกจากนี้ ยังให้ส่วนลดเพิ่มอีก 5 บาท เมื่อซื้อครบ 5 กล่องและจ่ายเงินด้วยทรูวอลเล็ต นอกจากนี้ยังมีสินค้าอาหารพิเศษเน้นอาหารที่เป็น ครัวของบ้านมาจำหน่ายราคาพิเศษเช่นกันที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศ" นายประสิทธิ์กล่าว

ใช้งบ 1.35 แสนล้านเยียวยาเกษตรกร

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการที่จะออกมาเพื่อเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากมีมาตรการออกมาช่วยเหลือกลุ่มบุคคลทั่วไป ผ่านการแจกเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือและหาข้อสรุปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของขั้นตอนการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ จะต้องยื่นเสนอมาตรการให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ก่อน ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเร็ว ๆ นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 9-10 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือรวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อทะเบียนเกษตรกร ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกร คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท โดยในส่วนของรูปแบบและจำนวนการช่วยเหลืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ซึ่งต้องติดตามต่อว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาออกมาในรูปแบบใด โดยเบื้องต้นอาจมีการพิจารณาให้สามารถใช้จ่ายชื้อนาคารถได้ทุกบัญชี ไม่จำกัดเฉพาะบัญชีชื้อนาคารถเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกร

รายใหม่ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ได้อย่างถูกต้องนั้น เกษตรกรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ 1.ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 2.ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กำหนด และ 3.เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

ขีดกรอบเยียวยาปชช.จบพ.ค.นี้

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาขึ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านแอปพลิเคชัน ฟาร์มบุ๊ก (Farmbook) เพื่อให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบของภาระบะของไวรัสโควิด-19 ส่วนมาตรการเยียวยา จะมีหลักเกณฑ์อย่างไรต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง

นายอนันต์ วังบุญคงชง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้สั่งผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิทั่วประเทศ ซึ่งได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงานว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบการทบทวนสิทธิแต่ละจังหวัดเรียบร้อยดี ที่้องประชาชนส่วน

ใหญ่ที่ยื่นทบทวนสิทธิได้เตรียมเอกสารหลักฐานไว้พร้อมทำให้การตรวจสอบรวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ล่าสุดมีประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิมาแล้วจำนวนเกือบ 3 ล้านคน จากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจำนวน 10.6 ล้านคน “ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มำทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิช่วยประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิกับขอทบทวนสิทธิต่างปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด วันระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ นายอดุม สวานานัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าจะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ นายอดุมยังสั่งการให้ผู้บริหารธนาคารของรัฐลงพื้นที่ติดตามการทบทวนสิทธิอีกด้วย” นายอนันต์กล่าว

ยังไม่เจอรส.ลงทะเบียน

นายสรวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรณีมีกระแสข่าวออกมาว่าพบกลุ่มคนรัฐวิสาหกิจเข้าลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น ตามหลักเกณฑ์แล้วคนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนได้อยู่แล้ว เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่อาจเป็นไปได้ที่จะมีพนักงานรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก เข้ามาลงทะเบียนในกรณีที่ประกอบอาชีพเสริม อาทิ ค้าขายแล้วได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริง ซึ่งตรงนี้คาดว่าอาจจะมียุทธเข้ามลงทะเบียนได้ แต่ถึงมีก็คิดว่าไม่มากจะมีจำนวนมาก และไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาจริงหรือไม่ โดยขณะนี้ได้เปิดให้ทำการลงทะเบียนแล้ว หากยังมีคนเข้ามาก็ขอให้ทำการลงทะเบียนไป

“กลุ่มคนรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่กระทรวงการคลังจะตรวจสอบย้อนหลัง (Post Audit) อยู่แล้ว โดยหากคนกลุ่มนี้ได้รับเงินไปแล้ว หากตรวจสอบย้อนหลังจะเรียกเงินคืนทั้งหมด แต่หากตรวจพบก่อนจ่ายเงิน ก็จะไม่ได้รับสิทธิรับเงิน 5,000 บาท ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนรู้ตัวว่าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ลงทะเบียนขอเยียวยาไป ก็สามารถลงทะเบียนขอสิทธิได้ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและการทำงานต่อไปทำได้ง่ายขึ้นและงานน้อยลง โดยตอนนี้ยังไม่พบคนกลุ่มนี้ลงทะเบียนเข้ามา ทั้งนี้ จะทำการตรวจสอบย้อนหลัง หลังจากที่ยจ่ายเงินทุกคนในโค้งสุดท้ายจบแล้ว เบื้องต้นอยากให้งบภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับกรทบทวนสิทธิของผู้ลงทะเบียนด้วยว่าจะสามารถทำได้ช้าหรือเร็วมากขนาดไหน” นายสรวณกล่าว

นายสรวณกล่าวว่า สำหรับบทลงโทษผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแบบไม่ตรงเงื่อนไขนั้น ขณะนี้ไม่ได้ต้องการเข้าไปลงโทษหรือดำเนินคดีอะไรกับใครทั้งสิ้น แต่อยากให้ทุกคนช่วยกันมากกว่า

โดยหากบุคคลใดรู้ว่าตนเองทำผิดเงื่อนไข และเปลืองลงทะเบียนเข้ามา ก็อยากให้ไปจัดการลงทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากก่อน ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ต้องการที่จะหาทางลงให้ทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดมากกว่า

2ค่ายรถเปิดผลิตปกติพ.ค.นี้

รายงานข่าววงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเปิดเผยว่า หลังจากได้รับรายงานจาก บริษัท อิซูมูมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งว่าเตรียมกลับมาผลิตรถยนต์ที่โรงงานลำโพง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา หลังหยุดสายการผลิตชั่วคราวจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วนั้น ล่าสุดได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เตรียมกลับมาผลิตรถยนต์ตามปกติอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยทั้งสองบริษัทได้เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไว้แล้วก่อนจะเปิดโรงงานอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาทิ จัดระบบการทำงานที่เหมาะสม คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานควบคู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายงานระบุว่า อิซูมูจะกลับมาเดินสายการผลิตรถยนต์ทั้ง 2 โรงงานอีกครั้ง โดยวันที่ 5 พฤษภาคม จะเปิดโรงงานลำโพง และวันที่ 18 พฤษภาคม จะเปิดโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หลังก่อนหน้านี้อิซูมูประกาศระงับการผลิตรถอิซูมูที่โรงงาน 2 แห่งชั่วคราว ตั้งแต่วันที่

13-30 เมษายนนี้ ขณะที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะเปิดโรงงาน 3 แห่ง ช่วงวันที่ 9 และ 12 พฤษภาคมนี้ จากเดิมแจ้งปิดโรงงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน และขยายต่อเรื่อยมาจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคมนี้

วอนรัฐเยียวยายอดขายลด41%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตของไทยหลังค่ายรถยนต์เริ่มกลับมาเปิดสายการผลิตตามปกติว่า เป็นเรื่องที่ดี ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการผ่อนคลายมาตรการเพื่อสกัดโควิด-19 ตามรัฐบาล ที่เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตเชื่อว่าจะเน้นการทดสอบระบบที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยเฉพาะขั้นตอนบริหารจัดการแรงงาน สุขอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างการทำงาน ตารางการทำงานที่เหมาะสม

“การกลับมาผลิตคงไม่ได้เน้นปีนตลาด ปิดการขายส่งออก เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงมาก คนไม่เข้าโชว์รูม ขณะที่การส่งออกก็ไม่ดีทั้งโลก อย่างสหรัฐอเมริกา

เฉพาะเดือนมีนาคมค่ายรถยนต์บางค่ายมียอดขายลดลงถึง 37% หรือบางประเทศลดมากถึง 60% ดังนั้น การกลับมาผลิตเชื่อว่าเป็นการทดสอบระบบและผ่อนคลายตามรัฐบาล ซึ่งการกลับมาผลิตนี้จะส่งผลดีต่อบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กลับมาผลิตด้วย” นายสุรพงษ์กล่าว

นายสุรพงษ์กล่าวว่า สำหรับการผลิตจำนวนรถยนต์เดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 146,812 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 คิดเป็น 26.16% ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 อยู่ที่ 453,682 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 คิดเป็น 19.2% ขณะที่ยอดขายรถยนต์เหลือเพียง 60,105 คัน ลดลง 41.74% จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และช่วง 3 เดือนมียอดขาย 200,064 คัน ลดลง 24.09% ขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 89,795 คัน ลดลง 23.71% ลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และยุโรป เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจากโควิด-19 และช่วง 3 เดือน ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 250,281 คัน

ใช้โมเดลรถเก่าแลกคันใหม่

“จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะเดิมนี่ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ทั้งประเทศ 2 ล้านคันต่อมกราคม 1.9 ล้านคัน แต่ล่าสุดมีความเป็นไปได้สูงที่จะเหลือเพียง 1.4 ล้านคัน แบ่งเป็น ขายในประเทศ 700,000 คัน และส่งออก 700,000 คัน แต่หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อลากยาวไปถึงเดือนกันยายน ถึงเวลานั้นคงต้องปรับเป้า

การผลิตเหลือเพียง 1 ล้านคัน แบ่งเป็น ขายในประเทศ 500,000 คัน และส่งออก 500,000 คัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล เพราะอาจส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างชั่วคราวจากพนักงานในระบบทั้งผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประมาณ 750,000 คนได้เช่นกัน ไม่รวมพนักงานอื่นๆ อาทิ โชว์รูม ช่างซ่อมรถ แต่ต้องขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจแต่ละรายด้วย” นายสุรพงษ์กล่าว

นายสุรพงษ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์กำลังหารือกันถึงมาตรการกระตุ้นตลาดให้กลับมาปกติ ทั้งดำเนินการเองและเสนอรัฐบาลให้ช่วยเหลือ ยกตัวอย่างในประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา มีนโยบายนารถเก่าแลกคันใหม่ และรัฐสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือผู้ซื้อรถ นโยบายนี้ประสบความสำเร็จจนหลายประเทศทำตาม หรืออย่างไทยเคยมีมาตรการรถคันแรก ตอนนั้นทำให้เศรษฐกิจเติบโต ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวอย่างมาก จากคาดการณ์ขยายตัว 5% เป็นขยายตัว 6.5% ดังนั้น ต้องอยู่ที่รัฐบาลว่าจะพิจารณามาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ก.อ.อุทขอหมื่นล้านช่วยเอสเอ็มอี

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภายหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมโอนงบประมาณไปจำนวน 139.9 ล้านบาท เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้งวงเงินรวมประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยจะขอสนับสนุนจากบริษัทผู้เศรษฐกิจและคลังควมวงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยเงินดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและการตลาดตามโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ขณะเดียวกันธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอี ดี แบงก์ ก็ยังเตรียมวงเงินสินเชื่อสำหรับช่วยเหลือเอสเอ็มอีแบ่งเป็นมาตรการหลัก คือที่เกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยผ่อนปรน 3.45 หมื่นล้านบาท และมาตรการสนับสนุนการลงทุนขยายปรับปรุงกิจการ 2.4 หมื่นล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า กระทรวงยังเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้ำและจ้างงาน อาทิ จัดหาแหล่งน้ำและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ไถ่อยู่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จัดหาแหล่งน้ำชุมชนเมืองเพื่อกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการลดภาระผู้ประกอบการด้วยการเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน และเว้นค่าธรรมเนียมการบริการด้านมาตรฐาน

โยกเงินกองทุนพลังงานพื้นฐานราก

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ภายหลังจากกระทรวงพลังงานได้โอนงบประมาณไปจำนวน 37.7 ล้านบาท เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขณะเดียวกันได้จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง พลังงานเบื้องต้น ได้เตรียมงบประมาณ 40 ล้านบาท โดยไม่ได้ของงบประมาณจากรัฐเพิ่ม งบส่วนนี้สำหรับการจ้างงานประมาณ 350 คน ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563) และล่าสุดคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติปรับลดเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานลงเหลือ 5.6 พันล้านบาท จากเดิมวงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการจ้างงาน เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล ส่วนงบที่เหลืออีกประมาณ 4.4 พันล้านบาทมองว่าอาจใช้ไม่ทันปีนี้ เบื้องต้นจึงนำไปรวมกับงบประมาณปี 2564 เพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุน

“เป้าหมายการให้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจ้างงาน ผ่านโครงการพลังงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดประโยชน์ร่วม โดยจะให้ผู้ว่าเป็นผู้เสนอโครงการด้านพลังงาน พร้อมจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานให้ทำงานร่วมกับพลังงานจังหวัด โดยจะเปิดให้ยื่นเสนอโครงการภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และอนุมัติเงินในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้” แหล่งข่าวกล่าว

ก.ท่องเที่ยวของบซ่อมแหล่งเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการของบประมาณ เพื่อมาใช้ในมาตรการซ่อมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงถนน และสะพานต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากรัฐบาลได้ปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์ และอนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว รวมถึงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะเริ่มเห็นการกลับมาในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปี 2564 เพราะแม้ทุกอย่างจะเริ่มคลายตัวแล้ว แต่เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคงจะต้องรอให้เกิดความมั่นใจจริงๆ ก่อนจะมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง ทำให้ประเทศไทยจะต้องใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การกลับมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งตลาดไทยเที่ยวไทยและตลาดต่างชาติ สามารถสร้างความประทับใจได้มากกว่าเดิม โดยเมื่อจัดทำข้อมูลเรียบร้อย

แล้วจะนำเสนอให้กับกระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนเสนอให้กับสำนักงบประมาณ พิจารณาอีกครั้ง

“งบประมาณที่จะขอเพิ่มเติม เป็นคนละส่วนกับการของบกลางจำนวน 500 ล้านบาทเดิม เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาหรืออนุมัติจากสำนักงบประมาณเช่นกัน ส่วนงบประมาณก้อนใหม่จะขอจากบจก พ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉินวงเงิน 1 ล้านล้านบาท ขณะนี้รวบรวมข้อมูลเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คาดว่าจะเสนอกระทรวงการคลังได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เบื้องต้นงบประมาณก้อนใหม่ที่จะขอจะมากกว่าก้อนแรก 2-3 เท่า คาดว่าการซ่อมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวจริงๆ คงใช้เม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทแน่นอน” นายพิพัฒน์กล่าว

โควิดจมุงทำตลาดไทยเที่ยวไทย

นายพิพัฒน์กล่าวว่า สำหรับแผนการทำงานหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลายตัวลงแล้ว จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของคนไทยเที่ยวไทยก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคการท่องเที่ยวไทย ซึ่งในช่วงที่ยังไม่มีการเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวแบบเต็มที่ จะต้องสร้างมาตรฐานและกฎเกณฑ์ใหม่ให้

กับการท่องเที่ยวไทย จะต้องหาวิธีการปฏิบัติในการรองรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม หรือสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงชุมชนต่างๆ โดยจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการออกมาตรการ และกฎเกณฑ์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยมากขึ้น ทั้งในแง่ของความปลอดภัย และความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดย้อนกลับมาแพร่ระบาดแบบรุนแรงอีกครั้ง เนื่องจากหากไวรัสกลับมาระบาดรอบ 2 ความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้น และการรับมืออาจทำได้ไม่ทันนัก

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท ถูกตัดไปประมาณกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่ตัดไปเพื่อนำไปรวมกับงบกลางในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โดยงบประมาณที่เหลืออยู่ แบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นส่วนของการใช้จ่ายประจำ และส่วนที่จะใช้กับการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ทั้งในภาคการท่องเที่ยวและภาคการกีฬา ซึ่งขณะนี้งบประมาณส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกนำไปทำอะไรมากนัก เพราะกิจกรรมขนาดใหญ่หลักๆ ถูกเลื่อนออกไป เพราะต้องควบคุมการระบาดของโควิด-19 ก่อน โดยหลังจากนี้ เมื่อสถานการณ์ในภาพรวมคลายตัวลงแล้ว กระทรวงจะเร่งเบิกงบออกมาจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ และกิจกรรมหลักที่ถูกเลื่อนไป เพื่อกระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วที่สุด

มั่นใจทะเลแฉ่แข็งยังฮิต

เอกชนชี้หมดโควิด-กลับมาขุมส่งออก

'จุนินทร์' หรือผู้ผลิต-ส่งออกอาหารทะเลแฉ่แข็งและแปรรูปตลอดแผนช่วยสนับสนุน-ลดต้นทุน และหาตลาดเพิ่ม เผยปีที่แล้วสร้างรายได้กว่า 1.7 แสนล้าน ส่วนไตรมาสแรกปีนี้ติดลบเกือบ 10% ผลจากทั่วโลกมีมาตรการล็อกดาวน์ ด้านเอกชนมั่นใจหลังหมดโควิดส่งออกได้เพิ่มขึ้น

นายจุนินทร์ ถักขนิษฐา รองนายกรัฐมนตรีและร.ว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมหารือผู้ผลิตและเกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแฉ่แข็งและแปรรูป กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง ว่าภาพรวมอาหารทะเลแฉ่แข็งและแปรรูปของไทย เมื่อปีที่แล้วมีมูลค่าการตลาดประมาณ 172,235 ล้านบาท ผลผลิตทั้งหมด 1,188,523 ตัน บริโภคในประเทศ 22% ส่งออก 78% การส่งออกปีที่แล้วทั้งหมด 173,961.78 ล้านบาท คิดเป็น 2.28% ของการส่งออกของไทยทั้งหมด

สำหรับไตรมาสแรกปีนี้ยอดส่งออก 37,910 ล้านบาท ติดลบ 9.77% สาเหตุจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีล็อกดาวน์ของประเทศคู่ค้าทั่วโลก อย่างไรก็ตามการหารือร่วมกันทั้งกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนมองว่าโอกาสที่เราจะพลิกฟื้นตัวเลขกลับมาเป็นบวกมีสูงเมื่อหมดการระบาดของไวรัส

โดยที่ประชุมเห็นร่วมกันใน 4 มาตรการคือ 1.ช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะกระป๋อง ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องรับซื้อจากในประเทศซึ่งมีราคาที่สูง กรมการค้าต่างประเทศ ทำหน้าที่คนกลางช่วยนักผู้ผลิตหลัก ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ผู้แปรรูป และผู้ส่งออกพบเพื่อ

หาทางลดต้นทุน

2.พาณิชย์จะเร่งรัดเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ถ้าเป็นไปได้จะเดินหน้าทำเอฟทีเอ กับแอฟริกาและกลุ่มประเทศยูเรเชีย รวมทั้งผลักดันให้เกิดการลงทุนในข้อตกลง RCEP ให้ได้ในปีนี้ 3.พาณิชย์จะจับมือกับภาคเอกชน หาส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเติมประกอบด้วย 4 ตลาด 1.จีน 2.รัสเซีย 3.แอฟริกาใต้ 4.อเมริกาใต้ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำแผนงานที่เป็นรูปธรรม

และ 4.ภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้เป็นที่ยอมรับของชาวโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร กระทรวงเกษตรฯ สาธารณสุข และมหาดไทยร่วมกันทำเอ็มโอยูให้หนังสือรับรอง 'COVID free certificate' ว่าผลิตภัณฑ์จากโรงงานปลอดจากเชื้อโควิด 100%

นายชรินทร์ ชลิสราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า ตอนนี้ปัญหาหลักคือหลายตลาด คิดว่าอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาสามารถมีวัตถุดิบเพียงพอในตลาดต่างประเทศ มั่นใจปีนี้ทั้งปีตัวเลขจะโตไม่ต่ำกว่า 10%

ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากโควิดในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอาหาร เช่น ภัตตาคาร โรงแรม การบิน แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตขายดีมาก จึงเป็นโอกาสทางการตลาดของอาหารแช่แข็ง



จีนจะตรวจม้าตามพรมแดน

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน เผยว่า จะเริ่มเก็บตัวอย่างจากม้าตามพรมแดนทางใต้ เพื่อตรวจหาภาพโรคแอฟริกาในม้า หลังจากโรคนี้ระบาดทำให้ม้าในไทยตายไปกว่า 200 ตัว ทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงว่าโรคนี้จะแพร่มายังจีน เนื่องจากแมลงที่เป็นพาหะนำโรคเป็นแมลงที่มีอยู่ในจีนอยู่แล้ว โดยตรวจพบในพื้นที่ห่างจากชายแดนทางใต้ไม่ถึง 800 กิโลเมตร สำนักงานการเกษตรในมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะสุ่มเก็บตัวอย่างจากม้าและสัตว์ประเภทม้าบริเวณด่านพรมแดน และพื้นที่ที่มีแมลงพาหะนำโรค ภาพโรคแอฟริกาในม้าเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นเฉพาะสัตว์ประเภทม้าเท่านั้น ปกติระบาดในภูมิภาคได้ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา แต่ในไทยเพิ่งเกิดการระบาดเมื่อไม่นานมานี้ มีม้าตายกว่า 200 ตัว นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเริ่มฉีดวัคซีนให้ม้าประมาณ 4,000 ตัว เมื่อวันจันทร์ ห้ามการนำเข้าและส่งออกม้าม้าลาย และสัตว์ในตระกูลม้าเพื่อยับยั้งการระบาด



สังคมการเมือง

จับตาดลายล็อก? เยียวยาเกษตรกร

ช่วงนี้มีทั้งเสียงหนุนให้ต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉินและเสียงเรียกร้องให้คลายล็อก ชาวบ้านจะได้ทำมาหากินได้บ้าง เลย ต้องจับตาประชุมกรม.องค.นี้ 'บิ๊กตู่' พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะตัดสินใจอย่างไร...●ไม่ว่ามาตรการล็อกดาวนี้จะ ผ่อนคลายเร็วหรือช้า **อนุทิน ชาญวีรกูล** รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ก็ดีว เข้ม **พิพัฒน์ รัชกิจประการ** รมว.การท่องเที่ยวฯ เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการท่องเที่ยวและกีฬาให้ปลอดภัยช่วงโควิด...● หากยังคงพ.ร.ก. ฉุกเฉินไว้ก่อน **นิกร จำนง** ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย พัฒนา ฟันธงว่าอย่างช้ากลางเดือน พ.ค. ผ่อนปรนเคอร์ฟิวแน่นอน รองรับ เตรียมเปิดประชุมสภาสามัญสามัญและ เปิดภาคเรียนของนักเรียน...● ส่วนแรง ผลักดันของพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เปิด ประชุมสามัญวิสามัญซ้ำหะละพ.ร.ก. ฉุกเฉิน คอการเมืองเชื่อว่าคงจะฉลุยอย่าง



อนุทิน ชาญวีรกูล



อุตตม สาวนายน

ที่ **น.อ.อนุศิษฐ์ นาคทรพรพ** เลขานุการ พรรคเพื่อไทย ดีบีบีไว้...● ประชุมกรม. พุ่งนี้ก็ต้องจับตามาตรการแจกเงิน เยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท นาน 3 เดือนตามที่ **อุตตม สาวนายน** รมว.คลัง เปรยไว้ คงได้ไฟเขียวแน่นอน ส่วนจะใช้ วิธีไหน ทุ่มงบเท่าไรรอฟังกระทรวง เกษตรฯสรุปอีกที...● ยามเกิดวิกฤต กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงการคลัง เลยปล่อยเอ็มวีเพลง "เป็นแรงใจให้เธอ" รับชมได้ที่ลิงก์ <https://youtube/05u96cmdWm8> ผ่านแชนแนล Krungthai Care...● **พรรคประชาธิปัตย์** ยังบริการ ฟรีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ใน รถยนต์ เวลา 09.00-15.00 น. จนถึง 22 พ.ค. ที่ลานจอดรถภายในที่ทำการพรรค ลงทะเบียนผ่านแอปฯ "QueQ" หรือจอง คิวที่พรรคได้เลย...●